



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น
เรื่อง สอบราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษาโรงเรียนท้องถิ่น
(ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์)

ตามท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น มีความประสงค์จะสอบราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษาโรงเรียนท้องถิ่น (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์) (ตามแบบบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี ๒๕๕๘) งบประมาณ ๕๒๒,๕๐๐.-บาท (ห้าแสนสองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) จำนวน ๘ รายการ รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อใช้ในการดำเนินงานด้านการศึกษาของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านสามหมื่น ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น โดยวิธีสอบราคา นั้น

โครงการนี้ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนครุภัณฑ์การศึกษาจะจ่ายเงินก็ต่อเมื่อจังหวัดได้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินแล้วเท่านั้น

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๑. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
๕. ผู้เสนอราคาต้องขึ้นทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ของกรมบัญชีกลาง และนำเอกสารแบบแสดงการลงทะเบียนที่อนุมัติการใช้งานแล้ว มายื่นในวันที่เสนอราคาเท่านั้น
๖. ผู้เสนอราคาต้องเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานราชการหรือผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากผู้ขายและนำเอกสารคู่สัญญาหรือสำเนาเอกสารคู่สัญญาจากผู้ขายมาในวันยื่นเสนอราคา

กำหนดยื่นของเสนอราคา ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น ตั้งแต่วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ในวันและเวลาราชการ) หรือยื่นของเสนอราคา ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ/จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. - ๑๐.๐๐ น.

/กำหนดเปิดซอง ...

กำหนดเปิดของสอบราคา ในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป
ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ/จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด
จังหวัดตาก

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น ในราคาชุดละ
๑,๐๐๐.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ระหว่างวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘
หรือติดต่อสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๘-๒๕๔๘๒๐๓ ในวันและเวลาราชการ และสามารถดูรายละเอียด
ได้ที่เว็บไซต์ www.Sammuen.go.th / www.gprocurement.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘



(นายจิระภาส ศรีวินาตระกูล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น

